

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.53 บาท ทรงตัว แนวโน้มแกว่งกรอบแคบ 30.50-30.70 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.53 บาท ทรงตัวจากวานนี้เปิดที่ 30.53 บาท หลังจากวานนี้ ธนาคารสหรัฐ(เฟด) มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 1.75-2% พร้อมทั้งมีคาดการณ์ดอกเบี้ย(Dot Plot) ว่าไม่น่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยลงอีกในปีนี้ ซึ่งขัดแย้งกับมุมมองของตลาดที่คาดว่าเฟดมีโอกาที่จะลดดอกเบี้ยลงได้อีกในปีนี้ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 30.50-30.70 บาท

*นายสรณ์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 30.53 บาท ทรงตัวจากวานนี้เปิดที่ 30.53 บาท หลังจากได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญที่ตลาดจับผลคือ ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) วานนี้มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 1.75-2% พร้อมทั้งมีคาดการณ์การดอกเบี้ย(Dot Plot) ว่าไม่น่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยลงอีกในปีนี้ ซึ่งขัดแย้งกับมุมมองของตลาดที่คาดว่าเฟดมีโอกาที่จะลดดอกเบี้ยลงได้อีกในปีนี้

*ประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 30.50-30.70 บาท

*ขณะที่วานนี้ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) มีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับลบ 0.10% รวมถึงธนาคารอังกฤษ(BOE) มีมติให้คงดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% เช่นกันทำให้ทั้งค่าสกุลเงิน และปอนด์สเตอร์ลิงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์

*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ในวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรายงานข้อมูลตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือน ส.ค. ปีนี้

*สถานการณ์สงครามการค้า(Trade War) ระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีภาพรวมที่ดูดีขึ้น โดยในคืนนี้จะมีการเจรจาของตัวแทนของเจ้าหน้าที่ระดับล่างของทั้งสหรัฐกับจีนที่จะเกิดที่สหรัฐว่าจะมีผลความคืบหน้าออกมาอย่างไร

*ในวันที่ 25 ก.ย. นี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าจะมีมติให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่ 1.50% เนื่องจากประเมินว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงนี้จะไม่สามารถส่งผ่านการดำเนินนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เพียงพอโดยทิศทางค่าเงินบาทยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อได้ เพราะนักลงทุนยังมองว่าเงินบาทยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.29 จากวานนี้ 98.27

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 3,110.83 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 397.54 ล้านบาท

*ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.570 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้